

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการสาธารณสุขชายแดน และการเสริมสร้างระบบสุขภาพเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ

ลำดับ	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	OKR	โครงการ	มาตรการ / Tactic/ Tools	How to					Key Result (ผลลัพธ์/การวัดผล)	
							สสอ.ตาพระยา	รพ.ตาพระยา	NPCU	รพ.สต.	ภาคีเครือข่าย(อสม./อศต./NGO)		
3	7.ระบบการสาธารณสุขชายแดนของอำเภอมีมาตรฐานสากล รองรับ การขึ้นเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	9. เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการโรคในพื้นที่ ให้เข้มแข็ง ประชาชนเชื่อมั่น และไว้วางใจ	1.อัตราค้นพบผู้ป่วยรายใหม่ 143/แสน ปชก 2.ร้อยละ 100 ผู้ป่วยวินิจฉัยโรคไม่ขาดยา 3.ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับวัคซีนป้องกันครบชุด 100 % 4.อัตราป่วยด้วยโรค 5 ปีย้อนหลัง 5.ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรค ไข้เลือดออก 6. มีการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่สอดคล้องกับโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ 7.แรงงานต่างด้าวได้รับบริการด้านสุขภาพ	O15 เฝ้าระวัง ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามมาตรฐาน SRRT k1.อัตราค้นพบผู้ป่วยรายใหม่ 143/แสน ปชก k2.ร้อยละ 100 ผู้ป่วยวินิจฉัยโรคไม่ขาดยา k3.ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับวัคซีนป้องกันครบชุด 100 % k4.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดจากค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง k5.ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก k6 มีการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่สอดคล้องกับโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ k7.แรงงานต่างด้าวได้รับบริการด้านสุขภาพ	3.โครงการจัดการสาธารณสุขชายแดน และเสริมสร้างระบบสุขภาพเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	1. พัฒนาศูนย์ช่วยและระบบการเฝ้าระวัง และเชื่อมโยงโรคและภัยสุขภาพ 2.รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ 3.มีการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มแรงงานต่างด้าว	1.ประชุมวางแผนระบบการดำเนินงาน	1.พัฒนาศักยภาพทีมดำเนินงานทุกระดับ 2.พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงาน 3.ดำเนินการเฝ้าระวัง คัดกรอง ค้นหาเชิงรุกในชุมชน	1.พัฒนาศักยภาพทีมดำเนินงานทุกระดับ 2.พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงาน 3.ดำเนินการเฝ้าระวัง คัดกรอง ค้นหาเชิงรุกในชุมชน	1.พัฒนาศักยภาพทีมดำเนินงานทุกระดับ 2.พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงาน 3.ดำเนินการเฝ้าระวัง คัดกรอง ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 4.Health literacy ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 5.ติดตามการดำเนินงานในระดับชุมชน	1.พัฒนาศักยภาพทีมดำเนินงานทุกระดับ 2.พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงาน 3.ดำเนินการเฝ้าระวัง คัดกรอง ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 4.Health literacy ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 5.ติดตามการดำเนินงานในระดับชุมชน 6.รณรงค์ประชาสัมพันธ์	1.ร่วมดำเนินการ 2.สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ	1.เครือข่ายเฝ้าระวังโรคฯ มีการดำเนินงานตามแนวทาง 2.มีการเชื่อมโยงโรคและภัยสุขภาพ 3.ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health literacy 4.อัตราค้นพบผู้ป่วย TB รายใหม่ 143/แสน ปชก. 5.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดจากค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 6.ไม่พบผู้ป่วยเฝ้าระวังชนิด 100% 7.เจ้าหน้าที่ผ่านอบรมหลักสูตรวิชาชีพฯ
							1.ดำเนินการพัฒนา มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม สิ่งแวดล้อมใน รพช./รพ.สต. 2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์หลักประกันสุขภาพในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3.พัฒนาระบบการส่งต่อในเขตพื้นที่ชายแดน 4.พัฒนาเครือข่ายทีมดำเนินงานระดับ อำเภอ ตำบล	1.ประชุมวางแผนระบบการดำเนินงาน 2.ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานสู่ระดับตำบล หมู่บ้าน 4.พัฒนาศักยภาพทีมดำเนินงานระดับ อำเภอ ตำบล	1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 2.ดำเนินการพัฒนามาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 3.มีแนวทางในการดำเนินงานบริการ ด้านสุขภาพของแรงงานต่างด้าว	1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 2.ดำเนินการพัฒนามาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม สิ่งแวดล้อม	1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 2.ดำเนินการพัฒนามาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม สิ่งแวดล้อม	1.ภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการ ขันเคื่อน 2.สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ	1.รพช / รพ.สต. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยใน รพช./รพ.สต. 2.แรงงานต่างด้าวมีหลักประกันสุขภาพ 3.แรงงานต่างด้าวได้รับบริการด้านสุขภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน